

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 16, 15 (1)

สังคม ชุมชน

เปิดพื้นที่ทวงคืนป่า

ปราบ‘นายทุน’
บุกรุกปลุกยาง

15



เปิดพื้นที่ทวงคืนป่าล้านไร่ ปราบ‘นายทุน’บุกรุกปลุกยาง

พื้นที่ยางพาราในป่าสงวน

ปี 2552-2557 หน่วย : ล้านไร่

3.36



2552

3.80



2555

4.41



2557

2552 - 2555 รุกป่าปลุกยางพารา

เพิ่มขึ้น 4.47 แสนไร่

2555 - 2557 รุกป่าปลุกยางพารา

เพิ่มขึ้น 6.32 แสนไร่

5 ปี รุกที่ปลุกยางพารา

เพิ่มขึ้น 1.00 ล้านไร่

เฉลี่ยต่อปีป่าถูกบุกปลุกยางพารา 2.16 แสนไร่

เหนือ
142,000

กลาง
77,300

ใต้
109,200



อีสาน
71,600

พื้นที่ทวงคืน
ปี 2558

หน่วย : ไร่

• ธนิตา ตันติเจริญ

ทกวันนี้ประเทศไทยมีเนื้อที่ 321 ล้านไร่เศษ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 32% หรือราวๆ 102 ล้านไร่เศษ ซึ่งจากตรวจสอบพบการบุกรุกกว่า 10 ล้านไร่ และมีหลายรูปแบบ การบุกรุกป่าเพื่อปลูก “ยางพารา” ก็เป็นหนึ่งในปัญหาดังกล่าว และกำลังจะเป็นคิวต่อไปที่ภาครัฐจะเปิดปฏิบัติการยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนมา

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ ในงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “ทางออกประเทศไทยในสถานการณ์บุกรุกป่า: ถึงคราวเช็กบิลสวนยางพารา” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกยางพารา 4.4 ล้านไร่ ส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในช่วงปี 2552 ถึงปัจจุบัน (ดูกราฟฟิกเพิ่มเติม)

เขามองว่า ในเนื้อที่กว่า 4 ล้านไร่ นั้นมี “นายทุน” อาศัยเกาะกรรมบุกรุกและมาซื้อที่ดินกว่า 1.1 ล้านไร่ ที่เหลือกว่า 3.2 ล้านไร่

จะแก้ปัญหาผู้บุกรุก
หลังปี2541 เน้นกลุ่ม
นายทุน เบื้องต้น
จะขอคืน2แสนไร่

• นิमितพงศ์ เชาวน์ปรีชา



22 พฤษภาคม 2558 หน้า 16, 15 (2)

มาจากเกษตรกรที่ยากจนจริงๆ ส่วนที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

อธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า ปีนี้มีแผนปฏิบัติทางคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา เมื่อที่ประมาณ 400,000 ไร่ ส่วนปี 2559 ตั้งเป้าไว้ที่เนื้อที่ประมาณ 600,000 ไร่ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1.สำรวจข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
- 2.เตรียมการในพื้นที่โดยทำการตรวจสอบภาคสนาม และประชาสัมพันธ์ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
- 3.กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ
- 4.การดำเนินการทางปกครอง ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.วิธีการตัดฟัน และ
- 6.การจัดทำไม้ที่ตัดโดยนำไปใช้ประโยชน์

“การขอคืนพื้นที่ปลูกยางพารา 1 ล้านไร่จะเน้นเฉพาะที่เป็นนายทุน ส่วนของเกษตรกรกำลังจะพิจารณาทางออก โดยจะให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ จากนั้นเกษตรกรที่เป็นรายย่อยที่ยากจนจริงๆ ไม่ต้องตระหนกกับนโยบายนี้ ซึ่งกรมป่าไม้จะดำเนินการอย่างค่อยๆ ทยอยอาศัย”

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ปี 2558 กรมป่าไม้จะดำเนินการ จำนวน 400,000 ไร่ นั้น มีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้แล้ว ได้แก่

เป้าหมายลำดับที่ 1 ใน 11 จังหวัดที่เป็นของนายทุนจำนวนพื้นที่ 250,000 ไร่ ได้แก่

จ.เชียงราย พะเยา โฉก พะเยาบุรีรัมย์ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และน่าน

เป้าหมายลำดับที่ 2 ใน 16 จังหวัด มีเนื้อที่ทั้งหมด 100,000 ไร่ ได้แก่ จ.จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา กาญจนบุรี อำนาจเจริญ ประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

เป้าหมายลำดับที่ 3 จำนวน 38 จังหวัด ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ตามลุ่มน้ำแควน้อย ป่าสัก วัง ยม น่าน รวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ด้วย อย่างไรก็ตามการตัดไม้ที่ตัดนั้น หากต้นยางพาราที่มีขนาดเล็กไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ให้ดำเนินการตัดออกไว้ในพื้นที่จัดกองไว้ให้เป็นระเบียบไม่ให้นำไปตัด หากต้นยางพาราที่มีขนาดใหญ่สามารถนำไม้ไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าและดำเนินการตามระเบียบการจัดการไม้ของกลางต่อไป

ทั้งนี้ผลลัพท์ที่จะได้คือ พื้นที่ป่าไม้ไม่ถูกบุกรุกเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด อีกทั้งในปี 2558 จะ

ได้พื้นที่ป่าคืนกลับคืนมาประมาณ 400,000 ไร่ และเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

ด้านนายนิมิตพงศ์ เขาวนปรีชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ในส่วนกรมอุทยานฯ มีการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านไร่ แต่ในพื้นที่จำนวนนี้ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิ.ย.2541 ทั้งหมด 700,000 ไร่ ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปพบเกษตรกรบางส่วนเพื่อชี้แจงถึงกรณีที่ทำสวนยางฯ มีความจำเป็นอาพื้นที่คืน แต่จะดูว่า ถ้าเกิดบุกรุกก่อนมติครม. ปี 2541 ก็อาจจะมีการผ่อนปรน แต่จะแก้ปัญหาผู้ที่บุกรุกหลังปี 2541 โดยเน้นกลุ่มนายทุน เบื้องต้นจะขอคืนพื้นที่ 200,000 ไร่

นายสังเวียน ทวดห้อย ประธานเครือข่ายสวนยางแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า เกษตรกรมีการบุกรุกป่าจริง เนื่องจากมีความยากจน ไม่มีพื้นที่ทำกิน ขณะเดียวกัน ที่จะต้องให้รัฐพิจารณาในพื้นที่บางส่วนของเกษตรกรทำกินก่อนการประกาศเขตแนวอุทยานแห่งชาติ ปี 2518 ซึ่งไม่ทราบว่าจะเกษตรกรบุกรุกที่ดินของเขตแนวอุทยาน หรือเขตแนวอุทยานบุกรุกพื้นที่ของเกษตรกร เพราะเกษตรกรทำกินมานานก่อนปี 2518 แล้ว

อย่างไรก็ตามเขาเห็นด้วยถ้าหากกรมป่าไม้จะมีการจัดระเบียบป่าไม้เพื่อคืนพื้นที่ป่าสู่ธรรมชาติในรูปแบบคนกับป่าอยู่ด้วยกัน แต่ขอฝากไว้ว่า การที่เขตแนวอุทยาน หรือกรมป่าไม้จะไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อความชัดเจน ควรมีโอกาสกรมการที่มีคนในท้องถิ่นร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเกษตรกรยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางการ

ขณะที่ **นายทวีศักดิ์ คงแย้ม** ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวว่า การบุกรุกป่าสงวน ทาง สกย. อยู่ตรงกลาง เพราะว่าเป็นผู้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมหลักการส่งเสริมของ สกย. มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ โคนยางเก่าเพื่อปลูกยางใหม่ และส่งเสริมปลูกยางใหม่ เช่น ให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่สิทธิทำกิน เว้นแต่กรณีว่าหากจะปลูกในพื้นที่ป่าสงวนต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมป่าไม้เท่านั้น

ทว่าในมุมมองทางออกของนักวิชาการอย่าง ดร.จรงค์ วิชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่าทางออกของการแก้ปัญหา อาจจะทำให้ทำด้วย

ความประนีประนอม ในรูปแบบ “ป่าสวนยาง” ให้เกษตรกรที่ปลูกสวนยางอยู่แล้วให้ปลูกพืชไม้ยืนต้นอื่นด้วย เพื่อความผสมผสาน เพราะว่าการตัดยางพารามีประโยชน์เหมือนกัน ดีกว่าเกษตรกรบุกรุกเพื่อปลูกข้าวโพด

“เห็นด้วยอย่างยิ่งกับอธิบดีกรมป่าไม้ที่จะให้คนกับป่าอยู่ด้วยกัน” เขาทิ้งท้าย

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,5,6 (1)

‘บิกตู’สั่งพณ.ไล่เช็คโรงสี เลี้ยงใช้2พันล.สต็อกปาล์ม

‘หม่อมอุ๋ย’เคลียร์ข้ออ้างเกษตรกรรายตัวเลข
เศรษฐกิจโต แค่ สคช.ปรับปีฐานสูตรคำนวณ
จีดีพี ‘บิกตู’เปิดงานประชุมผู้ค้าข้าวโลก วาง 3
ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน 7 ด้านพัฒนาข้าวไทย
สั่ง ก.พาณิชย์เร่งรัดตรวจมาตรฐานโรงสีเก็บ
สต็อกข้าว (อ่านต่อหน้า 5)



พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา

ต่อจากหน้า 1

เช็คโรงสี

บิกตูเปิดงานประชุมผู้ค้าข้าวโลก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมผู้ค้าข้าวโลก “Thailand Rice Convention 2015” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบายการค้าข้าวของไทย” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยต้องแสวงความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศทั้งหมด ในการที่จะทำให้ข้าวมีความสำคัญกับโลกใบนี้ เพราะข้าวคืออาหาร คือพลังงาน คือสันติภาพ ทุกประเทศต้องการสันติภาพ และสันติภาพอย่างยั่งยืนคือ การที่ร่วมกันดูแลมนุษยชาติมากกว่าการสร้างความขัดแย้ง ขณะนี้บ้านเมืองกำลังเดินไปข้างหน้า และได้มีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมร่วมมือกันทุกระดับ ทุกมิติ เพื่อทำให้อาเซียนเดินหน้าไปด้วยความสง่างาม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน โดยมีมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การค้าข้าวในตลาดโลก และบทบาทของประเทศไทย ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดข้าวได้ขยายตัวอย่างต่อ

เนื่องไปสู่ทุกภูมิภาคของโลก เศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนโดยภาคการค้าระหว่างประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่ากว่า 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) การส่งออกข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของประเทศไทย จึงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประชาชาติ ในปี 2557 ที่ผ่านมามีไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากที่สุดในโลก ปริมาณ 10.97 ล้านตัน เป็นมูลค่าสูงถึง 5,439 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรวมทั้งประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความผันผวนและภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพเยี่ยมให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก

ขับเคลื่อนนโยบาย7ด้านหลัก

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 2.กำหนดแนวโน้มและโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานข้าวไทย 3.แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาข้าวไทย เนื่องจากการผลิตและการค้าข้าวจะเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ที่สะท้อนความไม่แน่นอนของตลาดค้าข้าวทั้งระดับโลกและภายในประเทศ และแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น ไทยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง รวมทั้งมีระบบการค้าที่เป็นธรรมไม่บิดเบือนตลาด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าว นั้นจะดำเนินการใน 7 ด้านหลัก คือ 1.แผนการพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 2.การสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว 3.การส่งเสริมและผลักดันการเข้ามาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 4.การพัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าวและการตลาด ไทย

ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งออกข้าวที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกระดับ

ลั่นสั่งปิดโรงสีไร้คุณภาพ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์ออกตรวจสอบโรงสีทั่วประเทศว่ามีคุณภาพจริงหรือไม่ เพราะทุกปีรัฐต้องใช้เงินจ้างโรงสีดูแลสต็อกข้าววงเงินเป็นหมื่นล้านบาท ดังนั้นหากพบว่าโรงสีใดไม่มีคุณภาพก็ต้องถูกปิด จากนั้นรัฐจะจ้างโรงสีในระบบของสหกรณ์ที่อาจทำเป็นโรงสีย่อย หรือโรงสีกลางเข้ามาดูแลแทน ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้ได้มอบเป็นนโยบายให้ทำโดยเร็ว 5.การสร้างค่านิยมการบริโภคข้าวโดยสอดคล้องวัฒนธรรมข้าวไทยเข้าไปในทุกๆ กิจกรรม 6.การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปข้าว และ 7.การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รัฐบาลมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคเกษตรกร

“อยากให้เห็นองเกษตรกรสบายใจ เราทำทั้งระบบ วันนี้ผมชื่นชมหลายสหกรณ์ที่เข้มแข็ง แต่ถ้ารวมกันมากู้เงินไปซื้ออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ มันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมผ่านสหกรณ์ทุกอย่าง ท่านจะต้องรวมตัวกันได้เพื่อร่วมมือ ไม่ใช่เพื่อขัดแย้งกับรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ขอร้องกันเถอะ คนไทยต้องรวมตัวกันเพื่อร่วมมือกัน ไม่ใช่เพื่อสร้างความขัดแย้ง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

โชว์ทำเบอร์เกอร์โคราชวากิว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากกล่าวเปิดงาน พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินชมบูธภายในงาน และโชว์ฝีมือการทำเบอร์เกอร์ปลาจากบองที่แปรรูปจากข้าวไทย และเบอร์เกอร์ซึ่งทำจากเนื้อวัวไทย-วากิว (โคราชวากิว) โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้ตกแต่งเบอร์เกอร์ในงานเป็นรูปทรงตั้ง บอกว่าดูวิธีการจากทีวี และให้ชื่อว่า “เบอร์เกอร์ภูเขาไฟโวลคานอ” พร้อมกล่าวติดตลกว่า ขอให้ช่วยกันอุดหนุนอาหารไทย และจะเปิดร้านเบอร์เกอร์ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

หม่อมอุ๋ยแจงปรับสูตรจีดีพี

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,5,6 (2)

ส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเหตุที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ปี 2558 สามารถขยายตัวได้ 3% เป็นเพราะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการปรับสูตรการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ใหม่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ใช่เป็นการปรับสูตร แต่เป็นการปรับพื้นฐาน จากเดิมใช้ปี 2531 เป็นฐานคำนวณ มาเป็นปี 2545 ซึ่งหากคำนวณจากฐานเดิมจะทำให้จีดีพีไตรมาสแรกขยายตัวได้กว่า 3% แต่การคำนวณบนฐานใหม่ทำให้เติบโตได้ 3%

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวด้วยว่า ทั้งที่การส่งออกซึ่งมีสัดส่วนเป็น 56% ของจีดีพี ยังคงติดลบ 4.3% แต่เศรษฐกิจไตรมาสแรกยังสามารถเติบโตได้ 3% แสดงให้เห็นว่าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนอื่นได้ทำงานอย่างเต็มที่ ส่วนที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญคือ การท่องเที่ยว การลงทุนของภาครัฐที่มีการเติบโตในอัตราที่สูงมาก รวมถึงการลงทุนของเอกชนสามารถขยายตัวได้เกือบ 4% ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก สำหรับในด้านการส่งออกขณะนี้ มีปัจจัยสนับสนุนจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลง ตามมาตรการทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทอยอุปประกาศออกมา ขณะนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงแล้ว 5% เมื่อเทียบกับต้นปี อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทจะส่งผลต่อการส่งออกได้ชัดเจนต้องรอประมาณ 3 เดือน เนื่องจากผู้ส่งออกจะใช้เวลาในการรับคำสั่งซื้อและส่งสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้าๆ

นายณัฐกร พิศลยบุตร นักวิชาการฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในสภาวะการฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยเครื่องจักรในภาพรวมยังทำงานได้เกือบทุกตัว ทั้งการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เป็นลบ ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรลดลงเกือบจะทุกหมวดสินค้า เงินบาทแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ

นำเข้าน้ำมัน ในขณะที่ประเทศคู่แข่งส่งออกน้ำมัน ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก และทำให้เกิดสภาวะอัตราการผลิตขึ้นเกิดขึ้น ส่งผลต่อเนื่องธุรกิจเริ่มชะลอการลงทุนลง

“ภาครัฐทำงานได้ค่อนข้างดี การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนยังพอไปได้ มีเพียงภาคส่งออกเท่านั้นที่น่าจะทำงานได้ต่ำมาก หรือไม่ทำงานเลย เศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในสภาวะตกต่ำ แต่อยู่ในสภาวะที่กำลังจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ” นายณัฐกรกล่าว

นายณัฐกรกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้บริหารประเทศในด้านเศรษฐกิจดี ทั้งด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เหลือเพียงระยะเวลาการกระตุ้นให้เกิดผล เช่น การเบิกจ่ายใช้เงินของภาครัฐ เพราะการหมุนเงินลงไปยังกลุ่มรากหญ้ายังต้องอาศัยเวลา หากปราศจากการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปสู่รากหญ้าโดยตรง ระยะเวลาหมุนเงินคงต้องรอดูสัญญาณบวกในช่วงครึ่งปีหลัง หรืออาจจะต้นปีหน้าเป็นอย่างช้า

บึกบึมแก้ปาล์มราคาตก

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ว่า ได้มีมติออกมาตรการระยะเร่งด่วนระยะเวลา 3 เดือน กำหนดให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มและจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ หรือลานเท รับซื้อผลปาล์มทะเลและผลปาล์มร่วงในราคา 4.20 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% และหากผลปาล์มที่เกษตรกรนำมาขายลานเทหรือโรงสกัดมีอัตราน้ำมันมากกว่า 17% ให้รับซื้อเพิ่ม กก.ละ 30 สตางค์ในทุก 1% และหากอัตราน้ำมันมีน้อยกว่า 17% ให้รับซื้อในราคาลดลง กก.ละ 25 สตางค์ ในทุก 1% ทั้งนี้ ลานเทสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งตามที่กำหนดในพื้นที่ไม่เกิน 20-25 สตางค์ โดยมีคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (จกร.) เป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

เช็กโรงสี

ใช้ 2 พันล.ให้เอกชนซื้อเก็บสต็อก

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่ นอกจากนี้กำหนดให้โรงสีน้ำมันปาล์ม โรงผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ำมันดิบทั่วไป รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 26.20 บาท ที่หน้าคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดไม่สูงกว่าราคาเพดานคือไม่เกินลิตรละ 42 บาท และให้การกรมการค้าภายในกำกับดูแลให้ราคาจำหน่ายปลีกสอดคล้องกับต้นทุน สำหรับมาตรการระยะต่อไปคือ ให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้ผู้รับซื้อผลปาล์มหรือลานเท แจ้งข้อ ราคา ปริมาณ และสถานที่เก็บสินค้า ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 พร้อมกำหนดให้ลานเทเป็นเครือข่ายของโรงงานสกัด หรือให้โรงงานสกัดกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการรับซื้อผลผลิต อีกทั้งได้ออกมาตรการรับซื้อน้ำมันปาล์มเก็บสต็อก โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ใช้เงินหมุนเวียนจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยกำหนดราคารับซื้อเท่ากับที่กำหนดตามประกาศสำนักงาน กกร. ซึ่งจะต้องรอ คชก. ประชุมและให้ความเห็นชอบต่อไป

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่ ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม รวมทั้งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นและจับกุมทั้งทางบก ทะเลกับผู้ลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อนเข้าไทย เนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันระหว่างไทยและมาเลเซียต่างกันถึง 6 บาท โดยรับราคาปาล์มดิบ (ซีพีไอ) ของไทยอยู่ที่ 26.50 บาท ขณะที่มาเลเซียอยู่ที่ 20 บาท

นายเกษป ลีเมียงปรับขึ้น 56บ./กก.

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และ

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,5,6 (3)

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 2 ชั่วโมง

ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์เปิดเผยว่า “ได้หารือแผนการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวและยางพารา ว่าวันนี้ราคายางขึ้นแล้วนะ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเขาพอใจ ราคาไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 56 บาท ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จาก 53 บาท เป็น 56 บาท ก็น่าจะดีขึ้น วันนี้ไม่ต้องพูดถึงราคาขายราคาซื้อแต่ต้องพูดถึงการปรับโครงสร้างการเกษตรทั้งหมด ผมก็เคยพูดไปคอบแทนแต่คงอยู่แล้ว เรื่องของข้าวก็พูดไปแล้วว่าต้องปรับทั้งระบบ เกษตรกรก็ต้องปรับตัวเอง การปรับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐอย่างต้องไปพร้อมๆ กัน”

กองสลากเคลียร์ซีเล็กแจ็กพ็อด

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีมติของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ให้ยกเลิกรางวัลแจ็กพ็อดสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล และนำเงินไปเพิ่มรางวัลที่ 1 เป็นฉบับละ 3 ล้านบาท หรือใบละ 6 ล้านบาท จากเดิมฉบับละ 2 ล้านบาท หรือใบละ 4 ล้านบาท ว่า ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อจำนวนวงเงินรางวัลโดยภาพรวม เนื่องจากรางวัลแจ็กพ็อดก่อนหน้านี้เป็นการดึงเงินมาจากเงินรางวัลที่ 1 ของแต่ละฉบับจำนวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ชุดที่ 1-30 ถ้าถูกรางวัลแจ็กพ็อดได้ 30 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ชุดที่ 49-70 รางวัลแจ็กพ็อด 22 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อยกเลิกรางวัลแจ็กพ็อดนำไปเพิ่มรางวัลฉบับละ 1 ล้านบาท ซึ่งทำให้รางวัลที่ 1 ต่อจากนี้ไปจะเท่ากับทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีจำนวน 52 ล้านฉบับได้เงินรางวัลที่ 1 ฉบับละ 3 ล้านบาท ส่วนสลากการกุศลที่มีอยู่ 22 ล้านฉบับมีเงินรางวัลที่ 1 ฉบับละ 3 ล้านบาทอยู่แล้ว

“แม้จะยกเลิกรางวัลแจ็กพ็อด และนำมาเพิ่มให้รางวัลที่ 1 สัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลจะอยู่ในระดับ 60% ของรายได้จากการขายสลาก ซึ่งการยกเลิกรางวัลแจ็กพ็อดคาดว่าจะต้องเริ่มในงวด 1 สิงหาคม 2558 เพราะต้องแก้ไขตัวเลขเงินรางวัลที่พิมพ์ไว้หลังสลากให้เรียบร้อยก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน” พล.ต.ฉลองรัฐกล่าว

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10,11 (1)

วิญญูเล็ง4ช่อง ถาวรธ.ไม่ผ่าน

**บักตูลั่นไม่ภูมิใจ
นั่งนายกฯปฏิวัติ**
‘บักตู่’เตรียมเปิดใจครบ 1 ปี
รัฐประหารวันนี้ ลั่นไม่ใช่ความ
ภาคภูมิใจ □ อ่านต่อหน้า 10

● **วิญญู** □ ต่อจากหน้า 1

ที่ออกมาทำหน้าที่นายกฯ แต่พอผลงานที่ได้ปฏิบัติทำตามหน้าที่ ส่วนที่เหลือยกให้ประชาชนช่วยประเมิน ด้านรองนายกฯ วิญญู เกรียงไกร 4 ทางเลือก หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ เขยียดไว้แล้วแต่พูดออกมาไม่ได้ เตรียมเสนอกรม.นัดหน้าฯขอเสนอแก้ไขร่างรธน.ร่างแรก ด้าน ‘บวรศักดิ์’ ระบุกรม.ยกร่างฯยังไม่คิดแก้ไขใดๆ จนกว่าจะได้รับการเสนอจากสปรช.-รัฐบาลก่อน เขยียดหากล้มไปจะไม่กลับมาใหม่แล้ว

บักตู่โชว์เมนูเบอร์เกอร์ปลาร้า

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 20 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานประชุมผู้ค้าข้าวโลก Thailand Rice Convention 2015 พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบายการค้าข้าวของไทย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ดินชมบุรุษภายในงาน โดยในบุรุษสุดท้าย นายกฯ ได้โชว์ฝีมือทำเบอร์เกอร์ปลาร้าบอง ซึ่งทำจากเนื้อวัวไทย-วากิว ที่แปรรูปจากข้าวไทย โดยมีเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็ก คอยดูแล โดยนายกฯ ตกแต่งเบอร์เกอร์ในงานเป็นรูปทรงตั้ง พร้อมระบุว่าดูวิถีจากทีวี และให้ชื่อว่า เบอร์เกอร์ภูเขาไฟโวลคานो ขอให้ช่วยกันอุดหนุนอาหารไทย และจะเปิดร้านเบอร์เกอร์ที่ทำเนียบรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพูดแล้วต้องทำ นายกฯ ตอบว่าเวลาก่อนอื่นพูดแล้วไม่ทำ ทำไม่พูดพวกคิดแต่พูด จากนั้นนายกฯ ได้ชิมเบอร์เกอร์ แล้วบอกว่ารสชาติปลาร้าไม่ไปหน่อย เบอร์เกอร์ ต้องไม่เผ็ดมาก ตอนเช้าต้องกินขนมปัง

ทาเนย ซ้อมจากร้านที่ขายตามห้างสรรพสินค้า ต้องกินทุกวันเพราะทำง่ายและเร็ว ขณะที่เชฟชุมพล บอกว่าจะนำเบอร์เกอร์มาให้กรม.ยิม ในวันที่ 26 พ.ค. ก่อนที่จะเปิดร้านขาย และได้ให้นายกฯ เช่นลายเซ็นที่ค้ากันเป็นอัน เพื่อใส่กรอบคิดไว้ที่โรงเรียนสอนทำอาหารด้วย

ปลัดดันราคายางมาที่ก.ละ 56 บ.

ต่อมาเวลา 15.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2558 ถึงแผนการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวและยางพาราว่า ราคายางขึ้นแล้ว เกษตรกรชาวสวนยางก็พอใจ ราคายางอยู่ที่ กิโลกรัมละ 56 บาท ซึ่งปรับขึ้นราคามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จาก 53 บาทเป็น 56 บาท น่าจะดีขึ้น

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ต้องไม่พูดถึงราคาขายราคาซื้อ แต่ต้องพูดถึงการปรับโครงสร้างการเกษตรทั้งหมด เรื่องข้าวก็พูดแล้วว่าต้องปรับทั้งระบบ เกษตรกรต้องปรับตัวเอง การปรับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ทุกอย่างต้องไปพร้อมกัน

ครบ 1 ปี-ปฏิวัติพอใจทำหน้าที่

เมื่อถามถึงการประเมินสถานการณ์ครบรอบ 1 ปีของการเข้ามาทำงานของคสช. นายกฯ กล่าวว่า เคียงวันที่ 22 พ.ค.ก้อยพูดที่ผ่านมามีการประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ และวันที่ 22 พ.ค.นี้จะต้องลงความก้าวหน้าอีกที ขณะนี้ต้องขอบคุณประชาชน ไม่ใช่ผลงานของตน ไม่ใช่ความภาคภูมิใจของตนเลยที่ต้องมาทำหน้าที่ครั้งนี้

“ผมขอบคุณทุกคนที่เข้าใจสถานการณ์ของประเทศชาติ เว้นแต่บางคนบางพวก

ไม่เข้าใจ ที่พิจารณาตนเองว่าควรทำอะไรต่อไป ประเทศชาติจะไปยังไร วันนี้สิ่งสำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อย เดินหน้าประเทศ แก้ปัญหาเร่งด่วน จัดการบริหารระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ให้ซ้ำซ้อนหรือรั่วไหล นี่คือนโยบายที่ต้องประเมินให้ผมสำหรับผม ประเมินของผมว่าพอใจ แต่ไม่ใช่ความภาคภูมิใจ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าพอใจในด้านใดบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ทุกด้าน เมื่อถามว่าสิ่งที่บอกว่าจะไม่ภาคภูมิใจคือจุดใด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ความไม่ภาคภูมิใจคือทำให้ต้องให้คนมาอยู่ครองนี้ทำไม่ทำกัน ก็เลือกตั้งกันมาไม่ใช่หรือ

จากนั้นนายกฯ ได้เดินออกจากวงให้สัมภาษณ์ทันที เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามจะถามต่อ พล.อ.ประยุทธ์ยกมือโบกปฏิเสธก่อนเดินขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันที

วิญญูเผยกรม.นัดหน้าฯถาวรธ.

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิญญู เกรียงไกร รองนายกฯ กล่าวถึงการประชุมกรม.วาระพิเศษ วันที่ 25 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่า การประชุมกรม.วันที่ 19 พ.ค. ได้รายงานถึงคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ความเห็นยังไม่ครบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. เห็นว่าควรพิจารณาเพิ่มเติม คนจึงเตรียมข้อมูลไว้ชี้แจงที่ประชุม หากความเห็นตรงกันไม่มีปัญหา ถ้ามีความเห็นเพิ่มเติมจะรวบรวมไปอยู่ในคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ คิดว่าจะส่งคำขอแก้ไขได้ทันวันที่ 25 พ.ค.นี้ เรื่องนี้กรม.จำเป็นต้องพิจารณาเพื่อเป็นความเห็นทั้งหมดในนามกรม.

นายวิญญูกล่าวว่า ความเห็นที่เสนอนั้นแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มขอแก้ข้อถกเถียงที่เป็นเรื่องเล็กน้อย กลุ่มที่เห็นว่าบางข้อถกเถียงไม่ควรอยู่ในมาตราอื่นๆ และกลุ่มขอแก้ไขในหลัก

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10,11 (2)

การใหญ่ เช่น การให้สิทธิเลือกตั้งในกลุ่มการเมือง รวมทั้งมาตรา 181,182 สมควรให้ปลัดกระทรวงรักษาการกรณีไม่มีรัฐมนตรีหรือไม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ จึงให้ความเห็นว่าควรจะต้องตัดทิ้งหรือไม่

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้น เติมน้ำไป 50 เปอร์เซ็นต์แล้วที่จะไปสู่การทำประชามติ แต่เราคือไว้ว่าถ้าคนพอใจแล้วไม่เรียกร้อง ไม่อยากได้ และถ้าต่อต้านการลงประชามติ เราจะไม่ตัดออกหลังได้ สมตบไม่คิดว่าถ้าแก้ไขแล้วจะต้องทำประชามติอีกหรือไม่ เพราะไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล แต่อยู่ที่ประชาชนและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บางทีเขาแก้แล้วเป็นที่พอใจของคนที่ออกมาต่อต้าน

แต่พลังเงียบในตอนแรกที่พอใจ เมื่อไปแก้แล้วอาจไม่พอใจก็ได้ ดังนั้นอยู่ที่กมธ.และประชาชน” นายวิษณุกล่าว

แย้ง 4 ทางออกถ้าประชามติไม่ผ่าน

เมื่อถามว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำประชามติหรือไม่ นายวิษณุกล่าวอีกว่า ต้องตั้งหลักที่แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเปิดทางให้ทำประชามติได้ก่อน ส่วนจะทำประชามติหรือไม่และใครจะเป็นผู้ตัดสินใจไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ซึ่งการแก้ไขต้องไม่เขียนลึกลงไว้

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีแนวทางใดรองรับหากทำประชามติแล้วไม่ผ่าน รองนายกฯกล่าวว่า มีแนวทางอยู่แล้ว และต้องเขียนไว้ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราว คนมีคำตอบอยู่แล้ว แต่พูดไม่ได้ เพราะยังไม่ถึงเวลาต้องเลือกและยังอยู่ในกระบวนการปรึกษากับหลายฝ่าย ที่จริงมีกระบวนการไว้แล้ว อาทิ 1.กลับไปตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)และกมธ.ยกร่างฯขึ้นใหม่ 2.อาจตั้งกมธ.หรือคณะกรรมการขึ้นมาร่างใหม่โดยไม่มีสปช. 3.มอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้จัดการและ 4.ให้องค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กร เช่น ครม.ร่วมกับองค์กรใดก็ได้ เสนอให้นำรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาบังคับใช้ ซึ่งยังไม่ตัดสินใจว่าจะใช้ทางใดเพราะแต่ละทางมีข้อเสียอยู่

‘อ.ปัด’ รอข้อเสนอแก้ไขร่างสอง

ที่รัฐสภา นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่ครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาให้กมธ.ยกร่างฯ พิจารณาข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญจากเดิม 60 วัน เป็น 90 วัน ว่า

กรณีดังกล่าวกมธ.ยกร่างฯ ไม่ได้เป็นคนเสนอไป เข้าใจว่าครม.คงเห็นว่าการยกร่างฯ เป็นเรื่องที่ถูกชะงัก จึงได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มระยะเวลา ทั้งนี้ ระยะเวลา 60 วัน ตามกำหนดการเดิมกมธ.ยกร่างฯ จะต้องพิจารณาแบบไม่มีวันหยุด น่าจะเป็นเหตุผลที่ครม.เห็นว่าต้องแก้ไขเพื่อขยายเวลา ซึ่งต้องรอดูว่าสนช.จะเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาไปอีก 30 วันหรือไม่ หากมีการขยายเวลา จะทำให้กระบวนการทุกอย่างต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม ส่วนจะกระทบต่อวันลงมติรับร่างฯ ของสปช.ในวันที่ 6 ส.ค. หรือไม่นั้น คนไม่ทราบ เพราะครม.อาจเปลี่ยนใจไม่ขยายเวลาการทำงานให้กับกมธ.ยกร่างฯ ก็ได้

นายบรรศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้กมธ.ยกร่างฯ ยังไม่มีการหารือว่าจะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นใด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอคำขอแก้ไขจากสปช. คสช. และครม. การที่กมธ.ยกร่างฯ บางคนออกมาแสดงความเห็นว่าจะมีการแก้ไขบางประเด็น ขึ้นขึ้นว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่มติของที่ประชุมกมธ.ยกร่างฯ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องได้รับคำขอแก้ไขที่ถูกต้องมาก่อน จะพูดลอยๆ ไม่ได้ เหมือนกับยังไม่เห็นน้ำไปตัดกระบอก ไม่เห็นกระบอกไปโก่งหน้าไม้ ดังนั้น ยังฟังมาถามว่าจะแก้ไขอะไร **ย้ำที่ออกมาพูดไม่ใช่มติของกมธ.**

ผู้สื่อข่าวถามว่ากมธ.ยกร่างฯ จะเตรียมความพร้อมในการจัดทำประชามติหรือไม่ นายบรรศักดิ์กล่าวว่า ยังไม่มีอะไรต้องเตรียม เพราะต้องเตรียมร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อน เมื่อร่างสุดท้ายเสร็จแล้ว และสปช.ให้ความเห็นชอบ ค่อยมาพูดกัน แต่หากสปช.ไม่เห็นชอบ ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้น เนื่องจากต้องตั้งสปช.และกมธ.ยกร่างฯ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และตนจะไม่กลับมาแล้ว เมื่อถามว่า ขณะนี้มีสปช.บางคนออกมาแสดงท่าทีเสนอให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ นายบรรศักดิ์ กล่าวว่า เป็นความเห็นของสปช.แต่ละคน คนที่เคารพเนื่องจากเป็นเอกสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา แต่ถ้าไม่เห็นชอบต้องรู้ผลว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ใช้เวลาอีกเกือบปี

ด้านนายวุฒิสาร ดันไชย โฆษกกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการเสนอคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของสปช. 8 คำขอ และครม. 1 คำขอ เข้มแข็งต่อกมธ.ยกร่างฯ วันที่

2-7 มิ.ย. ให้ส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจงไม่เกิน 5 คน และใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อ 1 คำขอ

ซึ่งกมธ.ยกร่างฯ จะนำทุกความคิดเห็นไปพิจารณาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขภายใน 60 วัน ขึ้นขึ้นว่ากมธ.ยกร่างฯ ยังไม่มีมติใดๆว่าจะปรับเปลี่ยนในมาตราใดบ้าง ที่ผ่านมาเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของกมธ.ยกร่างฯ แต่ละคนเท่านั้น

นายวุฒิสารกล่าวว่า พรรคการเมืองสามารถยื่นคำขอแก้ไขร่างได้ ผ่านอนุกรมฯต่างๆ รวมทั้งอนุกรมฯรับฟังความคิดเห็นด้วย ส่วนการทำประชามติ กมธ.ยกร่างฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงแล้วว่าสาระสำคัญในการเห็นควรให้ทำประชามติมีเหตุผลอะไรบ้าง ส่วนขั้นตอนการทำประชามติ ขึ้นอยู่กับสนช. เพราะกมธ.ยกร่างฯ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง

เทียนฉายชี้สัญญาณดีมีประชามติ

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวถึงครม.และคสช. มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เพื่อเปิดให้ทำประชามติว่า เป็นสัญญาณที่ดี ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีทิศทางกำหนดว่าต้องส่งให้ สนช. พิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างแก้ไข ส่วนตัวมองว่าเมื่อมีมติให้แก้รัฐธรรมนูญได้แล้ว ควรพิจารณาแก้ไขเพื่อไว้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขา โดยเฉพาะการใช้อำนาจสั่งการทางปกครองตามมาตรา 44 กำหนดไว้

นายเทียนฉายกล่าวว่า ยอมรับว่าการใช้คำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขกฎหมายที่สถานการณ์ปกติทำได้ยาก หรือล่าช้า เช่น แก้ปัญหาโรฮิงญา การย้ายข้าราชการระดับสูง แต่เห็นว่าการแก้ไขกฎหมายในทางปกครอง ควรเน้นทำระบบและกลไกที่เหมาะสมและปรับให้พอดี ซึ่งการใช้คำสั่งพิเศษสั่งในการปกครอง ถึงแม้จะแก้ไขปัญหาก็ได้รวดเร็วแต่ในที่สุดจะเป็นสิ่งที่ทำลายรากฐานประชาธิปไตย ซึ่งการสร้างประชาธิปไตยใหม่ควรทำให้เกิดระบบและตามหลักการประชาธิปไตย

นายเทียนฉายกล่าวว่า ส่วนจะตัดสินใจทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ ต้องติดตามดู ขณะที่สปช.ต้องมีภาระงานเพิ่มเติมคือ การลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เบื้องต้น อาจหาเรือกับสมาชิกสปช.อีกครั้ง ตนมองว่าการลงพื้นที่ต้องเน้นสร้างความเข้าใจและ

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10,11 (3)

ตอบข้อซักถามประชาชนมากกว่าการชี้หน้าว่าให้รับหรือไม่รับรางวัลรัฐธรรมนูญ เพราะหากมีการชี้หน้าอาจถูกขโมยไปโจมตีได้ ส่วนงานด้านปฏิรูป สปช.ยังเดินหน้าตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และไม่ถือว่าสปช.ได้รับการขยายเวลาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

พท.เจี๊ยงให้ชัด-ไม่ผ่านใช้ร่างใด

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภ.คนท.ที่ 2 กล่าวถึงกรณีป.ป.ช.เตรียมส่งสำนวนคดีถอดถอน 250 อดีตส.ส. กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของ ส.ว. โดยมีชอบมาซึ่งสนช.ว่า สนช.ยังไม่ได้รับสำนวนดังกล่าวจากป.ป.ช. หากได้รับจะบรรจุเป็นวาระ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาถอดถอนต่อไป

เมื่อถามว่าทราบเรื่องที่ป.ป.ช.เตรียมตั้งแทนได้ส่วนคดีอาญาอดีตส.ส. 310 คน กรณีลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ นายพีระศักดิ์กล่าวว่า ไม่ทราบว่ามีร่างพ.ร.บ.จะดำเนินการอย่างไร เป็นเรื่องที่ป.ป.ช.ต้องพิจารณา แต่เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสนช. เพราะพิจารณาถอดถอนอาญา

ด้านนายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี พรคเพื่อไทย กล่าวถึงนายวิญญู เดเรียน 4 แนวทางไว้กรณีการทำประชามติไม่ผ่านว่าที่นายวิญญูระบุว่า 1.สัมทั้งกมธ.ยกร่างฯ และสปช.แล้วตั้งใหม่นั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งใช้เวลานาน 2.ให้มีแก้กมธ.ยกร่างฯ ไม่ต้องมี สปช.ก็ต่อใช้เวลายาวอีก 3.ให้ สนช.เป็นผู้ดำเนินการนั้นคงใช้เวลายาวนานพอกัน แต่เปลี่ยนคนร่างเท่านั้น และ 4.ที่ให้กรม.ร่วมกับองค์กรหนึ่งพิจารณาหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้ ซึ่ง 3 ช่องทางหลังต้องไปเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวใหม่ จึงจะทำได้ จึงไม่ใช่เรื่องการทำประชามติแล้ว แต่เป็นการเสนอทางเลือกอื่นขึ้นมาเพื่อให้อยู่ยาว ดังนั้นเมื่อ กรม. และกสช.มีมติให้ทำประชามติ ก็เขียนให้ชัดเจนเลยว่าถ้าประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเอาร่างใดมาใช้แทน ควรระบุให้ชัด ไปเลย

ลดศรีเนะแก้รธน.เกณฑ์ประชามติ

ด้านนางสดศรี สัตยธรรม อดีตรองกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ กล่าวถึงกรณีที่นายวิญญูกำหนดให้กกต.รับผิดชอบออกกระเปียบกกต. เพื่อให้การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 ได้อย่างเรียบร้อยว่าประเด็นที่จะเป็นปัญหาคือ มาตรา 9 ของพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ที่กำหนดเกณฑ์คะแนนให้ความเห็นชอบว่า กสช.และกรม.จะใช้ตามวรรคไหน โดยวรรคแรกกำหนดให้การทำประชามติเพื่อหาข้อยุติต้องมีผู้มาลงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และใช้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงหมายความว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี 47 ล้านคนจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ 23.5 ล้านคน และจะต้องมีเสียงเห็นชอบ 11.75 ล้านคน รัฐธรรมนูญจึงจะได้รับความเห็นชอบ ส่วนวรรคสองกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ สำหรับกรณีที่ทำประชามติ ตามมาตรา 168 ของรัฐธรรมนูญ 2550 เพื่อขอเป็นคำปรึกษาให้กรม.

นางสดศรีกล่าวว่า หากจำได้ประเด็นดังกล่าวนี้เคยมีปัญหาการตีความกันอย่างกว้างขวาง ในระหว่างสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ต้องการจะทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ 2550 จึงนำตั้งเกล้าว่าทำไมกสช.และกรม.ถึงไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวตามมาตรา 46 เพื่อกำหนดเกณฑ์การนับเสียงประชามติ หรือสั่งให้สนช.ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขกฎหมายลูกฉบับนี้หลังจากแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้ชัดเจนในคราวเดียวว่าจะให้ใช้เกณฑ์การนับคะแนนไหน เพื่อให้การออกเสียงประชามติเรียบร้อย แต่กลับโยนให้กกต.ออกกระเปียบแก้ไขพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติพ.ศ.2552 ซึ่งกกต.ไม่สามารถออกกฎระเบียบมาแก้กฎหมายได้ เนื่องจากระเบียบมีศักดิ์ต่ำกว่ากฎหมาย

ชี้ให้กกต.ออกกระเปียบ-เสียงถูกฟ้อง

อดีตกกต.กล่าวว่า กรณีดังกล่าวนี้ยังคล้ายกับการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ในส่วนของการเลือกตั้ง ให้เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวและให้กลับมาใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ ที่ตอนแรกออกมาระบุว่า ให้กกต.แก้ไขระเบียบ ซึ่งคนได้คัดค้านว่าทำไม่ได้ เพราะผิดกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ หรือพ.ร.บ.จะต้องเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะนำไปแก้ไขตามแนวทางในที่สุด

“หากกกต.ดำเนินการออกกระเปียบแก้ไขกฎหมายนี้ ในมาตรา 9 เพื่อจะละเว้นวรรคใด

วรรคหนึ่ง จึงถือว่าเป็นเรื่องเสียงอันตรายอย่างยิ่ง เพราะกกต.ไม่มีหลักประกันเลยว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ไม่สามารถคุมครองกกต.ได้ จึงอยากเตือนกกต.ชุดนี้ให้ระมัดระวังในการดำเนินการ เพราะขนาดสมัยหนึ่งกกต.สั่งห้ามหาออกนอกหน่วยเลือกตั้งกกต.ยังเคยถูกตัดสินจำคุกมาแล้ว ทั้งที่ไม่มีกฎหมายกำกับไว้ แต่สำหรับกรณีนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน” นางสดศรีกล่าว

ถ้าใช้มาตรา 9-เชอร์ธน.ไม่ผ่าน

นางสดศรีกล่าวอีกว่า ส่วนตัวเห็นว่าเกณฑ์การนับคะแนนเสียงสำหรับการทำประชามติ รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้จะต้องใช้มาตรา 9 วรรคแรกของพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ เนื่องจากกฎหมายสูงสุดจำเป็นต้องหาข้อยุติ

□ อ่านต่อหน้า 11

● วิญญู □ ต่อจากหน้า 10

สอดคล้องกับการที่สปช.และกมธ.ยกร่างฯเคยให้ความเห็นไว้ แต่จะใช้วรรคสองที่ใช้คะแนนเพียงเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิตามมาตรา 168 ของรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับกสช.และกรม.ว่าจะกำหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร มีความต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการเห็นชอบหรือไม่

นางสดศรีกล่าวต่อว่า หากทำประชามติตามมาตรา 9 วรรคแรก เชื่อแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญนี้จะไม่ได้ประกาศใช้ เพราะขนาดประชามติรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ที่กำหนดให้ใช้เพียงเสียงข้างมากยังชนะได้แค่เฉียดเฉียด ทั้งยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิด้วย และเมื่อไม่ผ่านการเห็นชอบ ทางกสช.และกรม.เคยระบุแล้วว่าต้องอยู่ต่อแล้วตั้งสปช.และกมธ.ยกร่างฯชุดใหม่ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จ

ชพน.เนะฟังความเห็นรอบด้าน

ด้านนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา สมาชิกพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมือแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานเหตุผลและประโยชน์ต่อส่วนร่วม โดยเสนอไปยังกมธ.ยกร่างฯ เราเชื่อมั่นในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ แม้จะมีความเห็นต่างกันหลายประเด็นในร่างแรก ขอให้

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10,11 (4)

กำลังใจกรมช.ย.สร้างฯ เชื่อว่าจะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายและนำไปปรับปรุงให้เกิดการยอมรับต่อไป เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการลงประชามติและมีการประกาศใช้แล้ว พรรคอินทรีจะทำงานการเมืองภายใต้กติกาตามรัฐธรรมนูญใหม่ทุกประการ เพื่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง

ปปช.ได้สั่งตามฉก.ส.เพื่อไทย

ด้านนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงป.ป.ช.มีมติเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวหา นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย พร้อมอดีต ส.ส. รวม 310 คน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ที่ร่วมกันเสนอและให้การรับรองร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.... ในวาระที่ 1 และวาระอื่นๆ ทั้งที่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 3, 4, 5 และ 122 รวมถึงขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างร้ายแรงว่า พิจารณา ว่าในฐานะส.ส. ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีการดึงดันเสนอโดยมิชอบหรือไม่ และดูว่ามีเจตนาในทางส่ออาญาหรือไม่ จึงให้คณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ใช้ป.ป.ช.จะไปตามฉก.ก. หรือทำอะไรกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างที่ถูกวิจารณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่มีคำร้องถอดถอนอดีต ส.ส. 310 คน เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ นั้น นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. เคยระบุว่า มีการร้องใน 2 กรณีคือ ร้องให้ถอดถอน และกรณีที่เป็นความคิดทางอาญา ซึ่งป.ป.ช.ส่งเรื่องไปยังสนช.ในช่วงกลางเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา อ้างว่าป.ป.ช.เห็นว่าเมื่อรัฐธรรมนูญปี 2550 สิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานการพิจารณา นำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ จึงไม่มีเหตุที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงอีกต่อไป มีมติให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ แต่ในส่วนคดีอาญาซึ่งคงต้องไต่สวนต่อไป หากพบว่ามีความผิดทางอาญาก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รบ.จับตาดิจิทัล 1 ปีปฏิวัติ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรี

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในวันครบรอบ 1 ปีการยึดอำนาจวันที่ 22 พ.ค.นี้ หรือไม่ว่า ยังไม่พบรายงานเรื่องดังกล่าว อาจมี

บางกลุ่มจัดกิจกรรมของเขา แต่ไม่ใช่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน ส่วนการเฝ้าระวังนั้นทางการข่าวเขาทำเต็มที่อยู่แล้ว ทั้งเทศกาลครบรอบหรือไม่ครบรอบ เขาทำอยู่ตลอด

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ถึงสมัยนายร้อยตรีถึงการทำงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลทหารภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าไม่น่าประทับใจว่า แล้วแต่พ.ต.ท.ทักษิณ สามารถวิจารณ์ตามความเห็นของตัวเอง แต่ความคิดเห็นของคนไทยส่วนใหญ่ยังพอใจกับผลงานของกสท.

กสท.ชี้กสท.ละเมิดสิทธิปิดพีชทีวี

วันเดียวกัน คณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญผู้จัดเลี้ยงในกรณีการสั่งระงับใบอนุญาตออกอากาศสถานีโทรทัศน์พีชทีวีให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการ

หลังการชี้แจงข้อมูล น.ส.นิชชนันท์ แจ่มดวง หนึ่งในผู้ดำเนินรายการของพีชทีวีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กสทช.และ กสท.ที่ส่งมาเป็นตัวแทนไม่สามารถตอบคำถามของผู้ร้อง และคณะอนุกรรมการได้ว่าข้อความที่ถูกอ้างว่าเป็นการขู่ข่มขู่ปลุกปั่นนั้นมีความคิดจนเข้าข่ายให้ระงับการออกอากาศได้อย่างไร

ขณะที่นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า หลังจากพิจารณาเนื้อหาการชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายแล้วพบว่าเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่เข้าข่ายที่จะระงับการออกอากาศได้ การกระทำของกสทช.จึงเข้าข่ายการละเมิดเสรีภาพสื่อ

สำหรับขั้นตอนต่อไป อนุกรรมการฯ จะรอคำชี้แจงด้วยเอกสารจากคณะกรรมการ กสทช.และ กสท. นำมาประกอบกับการรับฟังข้อเท็จจริงในวันเดียวกันนี้ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ออกมา ซึ่งตัวแทนจากพีชทีวีจะได้นำไปฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

กกต.แนะนำทำประชามติครบ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งกล่าวถึงการเตรียมทำประชามติว่า ที่ประชุมกกต.มีการหารือเบื้องต้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทำประชามติ และการรณรงค์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการทำประชามติ ต้องมีผู้ออกเสียงประชามติ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง คือ หากมีประชาชนมีสิทธิออกเสียง 40 ล้านคน ต้องมีผู้ไปลงคะแนนกว่า 20 ล้านคน ผลที่ออกมาจะใช้เสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลที่ออกมาถือว่าผูกพันรัฐบาล

นายสมชัยกล่าวว่า หากทำประชามติจริง รัฐบาลและกสทช.ต้องออกประกาศเพื่อให้จัดเวทีแสดงความคิดเห็นได้ คนจะเสนอ กกต.พิจารณาให้องค์กรหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเห็นต่างและเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ มาจดทะเบียนกับกกต.เพื่อขอรณรงค์ ซึ่งจะควบคุมไม่ให้มีการเมืองเข้ามาแบบแฝง กลุ่มดังกล่าวต้องแสดงที่มา งบประมาณ หรือแนวทางกับ กกต. และบางส่วนอาจของบสนับสนุนจาก กกต. ในการรณรงค์ได้ด้วย

ให้กกต.เลื่อนเลือกตั้งได้-ตัดกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ได้ส่งข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญไปยังกรม และกสทช. เป็นเอกสาร 24 หน้า รวม 8 ประเด็น ประกอบด้วย

1.เสนอให้กกต.มีอำนาจประกาศผลการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแล้วให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยให้นายกฯเสนอพร.ฎ.ตามที่กกต.เสนอ เพื่อป้องกันเวลาเกิดปัญหาที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร และให้กกต.กำหนดวันลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นใหม่ได้ รวมทั้งมีอำนาจไม่จัดให้ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น หากเห็นว่าจำนวนหน่วยเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเกิดเหตุจลาจล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่ทำให้

ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ได้

2.ให้ยกเลิกการมีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) มาจัดเลือกตั้ง โดยให้กกต.เป็นผู้ควบคุม ดำเนินการ และจัดเลือกตั้งเช่นเดิม แต่หากจะยังไม่ให้กกต. ก็ให้ยกเลิกบทบาทเฉพาะกาลมาตรา 308 (1) ของร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้กจต.ทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว.ครั้งแรกหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว เพื่อจะได้มีประสพ

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10,11 (5)

การนำใบใช้จัดเลือกตั้งครั้งต่อไปที่เวลานั้นจะเป็นรัฐบาลที่มาจากกาเลือกตั้ง

3. ให้ยกเลิกการลงคะแนนส.ส.แบบโพรพอร์ชันนัล โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคทำขึ้นเพียงบัญชีเดียวและอาจระบุด้วยว่าต้องการให้ผู้สมัครในบัญชีนั้นคนใดเป็นส.ส. กรณีบัญชีรายชื่อพรรคใดได้คะแนนเป็นสัดส่วนทำให้ได้รับการจัดสรรส.ส. ก็ให้จัดสรรให้พรรคนั้นตามสัดส่วน โดยให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่ประชาชนเลือกซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุดเรียงตามลำดับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

หนูนุยกเล็กโอเพ่นลิสต์-ชี้แตกแยก

ทั้งนี้ กกต.ให้เหตุผลยกเลิกการเลือกตั้งแบบโพรพอร์ชันนัลว่า ระบบดังกล่าวจะทำให้ลายเจตนารมณ์ของระบบบัญชีทั้งหมด กลายเป็นประชาชนเลือกตั้งบุคคล 2 คนในการเลือกตั้งคือเลือกคนที่ชอบในเขตเลือกตั้ง และในระบบบัญชีมิได้ลงคะแนนเลือกพรรค ทำให้เกิดความแตกแยกภายในพรรครุนแรง ผู้สมัครพรรคเดียวกันต้องหาเสียงโจมตีกันเองเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด เกิดช่องว่างการพัฒนา ระหว่างจังหวัด และไม่สามารถป้องกันอิทธิพลการครอบงำของนายทุนได้เพราะนายทุนไม่จำเป็นต้องลงเลือกตั้ง แต่ใช้อิทธิพลครอบงำพรรคโดยอยู่เบื้องหลัง

4. ให้ยกเลิกกลุ่มการเมือง เพราะทำให้ระบบพรรคอ่อนแอ ไม่พัฒนาเป็นสถาบันการเมือง 5.ลงอำนาจกกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) และสั่งเลือกตั้งใหม่ได้ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง โดยให้ถือว่าคำวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สุด เพราะการที่ร่างรัฐธรรมนูญให้กกต.มีอำนาจก่อนประกาศผล เพียงสั่งเลือกตั้งใหม่ไม่สามารถจัดผู้ทุจริตการเลือกตั้งได้ นักการเมืองกล้าจะทำทุจริตฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น

6. ให้เพิ่มอำนาจกกต. เรียกเอกสารหรือบุคคลมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมถึงขอให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนหรือวินิจฉัยชี้ขาด

แก้ไของค์ประกอบกก.สรรหากกต.

7. ให้กำหนดเรื่องการนับคะแนนว่า ให้นับที่หน่วยเลือกตั้ง แล้วส่งผลไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวมแล้วประกาศผลโดย

เปิดเผย เว้นกรณีมีความจำเป็นเฉพาะท้องถิ่นหรือมีเหตุสมควรอื่น ให้กกต.มีอำนาจกำหนดให้นับคะแนน หรือรวมผลการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนเป็นอย่างอื่นได้ เป็นไปตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส.และส.ว.กำหนด

8. ให้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากกต. ที่กม.ช.ยกร่างกำหนดให้มีตัวแทนจากฝ่ายการเมือง 4 คน คือจากพรรคฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ครม. ร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย เพราะอาจทำให้การเมืองแทรกแซงได้ง่าย ชัดเจนารมณ์การจัดตั้งองค์กรอิสระ โดยเสนอว่าควรยึดองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 ที่มีประธานสภา และผู้นำฝ่ายค้านร่วมเป็นกรรมการสรรหา ที่ถือว่ายึดโยงประชาชนแล้ว อีกทั้งไม่ควรห้ามผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา หรือตุลาการ เข้ารับการสรรหาเป็นกกต. เพราะภารกิจของกกต.จำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านอรรถคดี

ทั้งนี้ กกต.ทั้ง 5 คน อาจแถลงจุดยืนต่อการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้

ผบ.เหล่าทัพหนุนประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.วรพงษ์ สว่างเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สท.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมี พล.ร.อ.ไกรสร

จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมประชุม

จากนั้นเวลา 11.00 น. พล.อ.วรพงษ์เปิดเผยผลการประชุมว่า ในที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่รัฐบาลและคสช. มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อเปิดช่องให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น ส่วนจะทำประชามติหรือไม่ ให้เป็นไปตามกระบวนการที่มีอยู่และขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีใครเสนอบ้าง ถ้ากระบวนการไม่เสนอก็ไม่ต้องทำ หากเสนอให้ทำก็สามารถทำได้ เพราะรัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ให้ทำ เลยทำไม่ได้ “ที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ พิจารณาเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ ซึ่งผบ.เหล่าทัพ

คุยกันแค่นั้นนั้น ไม่พูดลึกลงไป เพราะอาจทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจว่าเป็นการขึ้นนำ จึงต้องปล่อยให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนพิจารณาตามระดับชั้น ส่วนอนาคตจะมีการผ่อนปรนให้ชุมนุมทางการเมืองเพื่อให้เห็นความคิดเห็นนั้น เรื่องนี้ตอบไม่ได้ เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่” พล.อ.วรพงษ์กล่าว



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 8

กนย.หาแนวทางช่วยยางพารา ลุ้นให้สินเชื่อเพิ่มรายละเอียด

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่าที่ประชุมได้ทบทวนมาตรการต่างๆ ที่ได้ทำมาแล้วในฤดูกาลผลิตยาง 2557/58 และเตรียมการรองรับในฤดูกาลผลิตยางปี 2558/59 ซึ่งพบว่า มีมาตรการที่ใช้วงเงินให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ เช่น มาตรการให้สินเชื่อสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซื้อยางจากชาวสวนยาง 10,000 ล้านบาท และมาตรการให้สินเชื่อสหกรณ์การเกษตรกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อแปรรูปยาง 5,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมามีสหกรณ์การเกษตรมาขอกู้ 2,000 ล้านบาท ถือว่าไม่มากนัก เนื่องจากสหกรณ์การเกษตร ยังไม่คุ้นเคยการแปรรูปยาง จึงสั่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสภาเกษตรกรแห่งชาติ หาแนวทางให้สหกรณ์มาขอสินเชื่อให้มากขึ้น

สำหรับมาตรการโครงการมูลภัณฑ์กันชน ซ้อย่างชั้นนำตลาด (บัพเฟอร์ฟันด์) เกษตรกรชาวสวนยาง ได้แจ้งว่า ขอให้ยกเลิกบัพเฟอร์ฟันด์ เพราะราคาขายสูงขึ้นแล้ว และให้นำวงเงินจากบัพเฟอร์ฟันด์มาใช้กับมาตรการอื่นๆ แทน เช่น ให้สินเชื่อเกษตรกรครัวเรือนละ 100,000 บาท ต่อราย เพื่อให้เกษตรกรโค่นยางเก่า ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 40,000 ราย และอนุมัติเงินกู้เกษตรกร 40,000 ราย รวม 8,000 ล้านบาท ยังเหลือวงเงิน 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะอนุมัติสินเชื่อครบในเดือน มิ.ย. และรัฐบาลอาจเพิ่มวงเงินให้สินเชื่อ 100,000 บาทต่อราย ตามที่ชาวสวนยางขอมา.

22 พฤษภาคม 2558 หน้า 10



ข่าวสั้น

■ ลุยคั้นยางรุกป่าสงวนฯ

ทส. : นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเข้าดำเนินการโค่นตัดฟันยางพาราที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4.4 ล้านไร่ ใน 65 จังหวัดโดยเป้าที่ 1 มี 12 จังหวัด คือ เชียงราย พิชณุโลก เพชรบูรณ์ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำพู อุตรธานี อุบลราชธานี พังงา และพัทลุง เนื้อที่ 250,000 ไร่ เป้าที่ 2 มี 12 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 150,000 ไร่ และเป้าหมายที่ 3 จำนวน 41 จังหวัด คือ นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ปัตตานี ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ พะเยา ขอนแก่น ชลบุรี ชัยภูมิ นครพนม ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ ภูเก็ต ลำปาง ตราด บุรีรัมย์ กำแพงเพชร ยโสธร สุโขทัย สระแก้ว เพชรบุรี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ตาก เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ลำพูน สุพรรณบุรี แพร่ สุรินทร์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ราชบุรี แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ มหาสารคาม ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท เนื้อที่ 50,000 ไร่ เบื้องต้นในเดือน พ.ค.จะเอาคืนให้ได้ 40,000 ไร่ โดยปีนี้ ตั้งเป้าจะยึดคืนก่อน 4 แสนไร่



22 พฤษภาคม 2558 หน้า 13

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน	
รายการสินค้า	ราคา / หน่วย
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	12,800.00 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด	12,800.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15%	7,600.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25%	6,400.00 บาท/ตัน
มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)	2.40 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.)	3.75 บาท/กก.
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3	55.92 บาท/กก.
สับปะรดโรงงาน	10.20 บาท/กก.
สุกร	65.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ	39.00 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ	250.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.	175.00 บาท/กก.
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เกรด A ส่งออก	58.00 บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (ตะกร้า)	30.00 บาท/กก.
มังคุด ขนาดใหญ่	105.00 บาท/กก.
*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	



22 พฤษภาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	มิถุนายน 2558		กรกฎาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	62.85	62.60	63.05	62.80
ชั้น 2	62.25	62.00	62.45	62.20
ชั้น 3	61.70	61.45	61.90	61.65
ชั้น 4	61.40	61.15	61.60	61.35
ชั้น 5	60.95	60.70	61.15	60.90
ยางแท่ง				
STR5L	61.75	61.50	61.95	61.70
STR20	51.50	51.25	51.70	51.45
น้ำยางชั้น 60%	40.65	40.40	40.85	40.60
(Concentrated Latex 60%)				

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



22 พฤษภาคม 2558 หน้า 15 (1)

ขวัญของแผ่นดิน

อาชีวธรณ กุศลิเกียรติ, Local Act

ข้อเท็จจริงของพืชเศรษฐกิจ กับข้อกล่าวหาบุกรุกทำลายป่า

ในอดีตเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว หลายคนคงเคยได้ยิน คำกล่าวเปรียบเปรยที่ว่า 'ปอมาป่าแตก' และ 'มันมาป่าหมด' จนถึงยุคปัจจุบันเมื่อสิบปีที่ผ่านมา ที่มีคำกล่าวใหม่ว่า 'ยางมาป่าหมด' คำกล่าวเหล่านี้สะท้อนภาพทัศนคติและมุมมองต่อปรากฏการณ์การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นต้นเหตุหนึ่งของการบุกรุกทำลายป่า

ในรอบเดือนที่ผ่านมา เมื่อเริ่มเกิดกระแสอาจจริงจากฝั่งรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันประกาศเป้าหมายทางคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยนำร่องจากพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าไม้ทั่วประเทศกว่า 5.5 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 4.4 ล้านไร่ และอุทยานแห่งชาติ 1.1 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการกล่าวว่าจะสามารถทวงคืนได้แล้ว 52,000 ไร่ และตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 2 ปี จะทวงคืนผืนป่าให้ได้ 1.5 ล้านไร่

ผลสำเร็จของการทวงคืนผืนป่าครั้งนี้ แม้จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุน ร้อยละ 68 จากเกษตรกร ร้อยละ 32 รวมถึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่าจะเร่งรัดการดำเนินคดีและทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า

“การขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตป่า มีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ภาครัฐจึงสมควรพิจารณาถึงสาเหตุและทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ อย่างเหมาะสม รอบด้าน และมีมนุษยธรรม”



เนชั่นสุดสัปดาห์ 25



22 พฤษภาคม 2558 หน้า 15 (2)



ปฏิบัติการครั้งนี้ กลับไม่มีการแยกแยะปลานอกจาก น้ำ ท่ามกลางข้อถกเถียงของสังคมเรื่องสิทธิชุมชนที่ว่า คนรุกป่า หรือป่ารุกคนกันแน่ จากกระบวนการประกาศ เขตป่าในอดีต ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีการกันเขตชุมชนและที่ดินเกษตรกรออกจากเขตป่าที่ ประกาศ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายคนและชุมชน ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินไปในคราวเดียวกัน

ในส่วนเป้าหมายการแก้ปัญหาในพื้นที่ของกรมป่าไม้ มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราทั้งหมด 4,441,142 ไร่ โดยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงมากที่สุด ในขณะที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ปลูกยางพาราทั้งหมด 1,068,106 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านหรือเกษตรกรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ภาคใต้ พื้นที่ เหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น พื้นที่ที่จะถูก ตัดฟันยางพาราทั้งหมดที่ 715,066.16 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ต้องพิสูจน์สิทธิตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541

จำนวน 3 แสนไร่

แม้ว่าโดยส่วนตัว ผู้เขียนจะ สนับสนุนปฏิบัติการทางคืนผืนป่าของ ภาครัฐในครั้งนี้ เพราะไม่เห็นด้วยกับ การขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรุกล้ำ เขตป่า ซึ่งโดยภาพรวมไม่ใช่เฉพาะ พื้นที่ปลูกยางพาราเท่านั้น ยังมีพืช เศรษฐกิจชนิดอื่นที่มีการขยายพื้นที่ ในเขตป่า รวม 10 กว่าล้านไร่ (กรม พัฒนาที่ดิน, 2556) มีการใช้สารเคมี เข้มข้น ยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแมลงใน ปริมาณมาก ซึ่งทำให้เกิดการสะสมไหลลงสู่ต้นน้ำลำธาร จนสร้างความเสียหายต่อสมดุลธรรมชาติและระบบนิเวศ แต่อย่างไรก็ตาม การขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจใน เขตป่า มีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ภาครัฐ จึงสมควรพิจารณาถึงสาเหตุและทางออกในการแก้ไข ปัญหาเรื่องนี้อย่างเหมาะสม รอบด้าน และมีมนุษยธรรม

การขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในอดีต ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเพราะแรงจูงใจด้านราคา และนโยบายส่งเสริม



22 พฤษภาคม 2558 หน้า 15 (3)

การปลูกพืชเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เป็นตัวเร่งและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การบุกเบิกพื้นที่ป่าในอดีต ไม่ได้ถือว่าเป็นการปลูกป่า เพราะพื้นที่ยังมีอยู่จำนวนมาก และรัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจจึงไม่มีการป้องกัน คนที่เข้าไปอยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าสมัยนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็น 'ผู้บุกเบิก' ซึ่งตอนหลังได้กลายเป็น 'ผู้บุกรุก'

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ปี 2557 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุถึง

สาเหตุสำคัญการลดลงของพื้นที่ป่า อันดับแรก เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งส่งเสริมให้มีการบุกรุกทำลายป่า เช่น การนำพื้นที่ป่ามาปฏิรูปเป็นพื้นที่เกษตร (แทนที่จะมุ่งเน้นการปฏิรูปที่ดินจากต้นตอ คือที่ดินที่อยู่ในมือของกลุ่มทุนและเอกชน) นอกจากนี้รัฐบาลในอดีตยังมีโครงการส่งเสริมการบุกรุกป่าทางอ้อมที่สำคัญคือโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา 1 ล้านไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน การให้สัมปทานบริษัทเอกชนเช่าพื้นที่ป่าปลูกพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น ปาล์มน้ำมันและยางพาราในภาคใต้ รวมถึงการให้สัมปทานเหมืองแร่และโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน เป็นต้น

ข้อกล่าวหาที่ว่า 'พืชเศรษฐกิจทำลายป่า' ที่มีจำเลยสุดคลาสสิกคือเกษตรกร จึงขาดมิติที่เชื่อมโยงให้เห็นสาเหตุเบื้องลึก อันเนื่องมาจากภาคนโยบาย รวมไปถึงทัศนคติที่ไม่ยอมรับสิทธิในที่ดินของชุมชนในเขตป่าด้วย ไม่ต่างกันนักกับท่าทีมาตรการทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกปลูกพืชเศรษฐกิจครั้งนี้ แม้กล่าวว่ามุ่งเน้นไปที่นายทุนมากกว่าเกษตรกร หากแต่ในข้อเท็จจริงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายยังคงเป็นแบบเหมารวมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงยึดหลักกฎหมายเก่าที่ละเมิดสิทธิชุมชนอยู่เช่นเดิม

หากเป็นเช่นนั้นแล้ว เป้าหมายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลในอีก 2 ปีข้างหน้า แน่หนอนว่า ย่อมไม่ใช่การคืนความสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมดังที่กล่าวไว้ แต่จะเป็นการพรากความสงบสุข และเพิ่มความเหลื่อมล้ำให้กับเกษตรกรหลายแสนครัวเรือน ที่ต้องถูกตัดพินยางพาราทิ้ง สูญเสียที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยจากการถูกอพยพและโยกย้ายชุมชนครั้งใหญ่ในอนาคตข้างหน้า ■

(ข้อมูลเพิ่มเติม www.landactionthai.org)

ฝ่าวิกฤตยางพารา ฤดูเปิดกรีดยังใหม่"เหนือ-อีสาน"แปรรูปล้ม ยางก้อนถ้วย3โลต่ำ100



updated: 22 พ.ค. 2558 เวลา 09:45:29 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เกษตรกรภาคเหนือ-อีสานกัดฟันฝ่าวิกฤตยางพาราฤดูกาลเปิดกรีดยังใหม่ ระบุนโยบายแปรรูปร่าง ล้มเหลว เกษตรกร 4 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงราย-พะเยา-น่าน-พิษณุโลก" รอรัฐช่วยเหลือไม่ไหว รวมกลุ่มบุกเจรจาขายยางกับพ่อค้าจีนมณฑลยูนนาน ด้านบึงกาฬมีพื้นที่เปิดกรีดยังกว่า 7 แสนไร่ เกษตรกร กว่า 90% ยังขายยางก้อนถ้วย 3 โลราคาไม่ถึงร้อยบาท

นายสวัสดิ์ ลาดपालะ นายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยภาคเหนือ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 8 แสนไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกกัน มากในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก ในปี 2558 นี้สามารถกรีดยางพาราได้ 50% ของพื้นที่ ทั้งหมด ซึ่งจะมีน้ำยางสดออกสู่ตลาดประมาณ 10,000 ตัน/เดือน และคาดว่าจะมีพื้นที่เปิดกรีดยังใหม่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20%

-2-

4 จว.เหนือเร่ขายยางขุนนาน

ทั้งนี้ จากปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำต่อเนื่องและรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทำให้สมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยภาคเหนือได้นำตัวแทนเกษตรกร 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน พิชณุโลก รวมตัวเข้าไปเจรจาซื้อยางพารากับนักธุรกิจเมืองจันทง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อหาช่องทางการตลาดใหม่และระบายสต็อกน้ำยางสด รวมถึงส่งออกยางแปรรูปไปจีน ผ่านด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย

"สถานการณ์ราคายางพาราทั่วประเทศยังอยู่ในขั้นวิกฤต เกษตรกรได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทั้งภาวะหนี้สินที่เพิ่มพูน ภาคเหนือถือว่าเป็นแหล่งปลูกยางพาราน้องใหม่ ยังไม่สามารถกรีดยางได้เต็มพื้นที่ ก็ต้องเผชิญกับราคาที่ตกต่ำ จึงทำให้เกษตรกรใน 4 จังหวัดบุกเจรจาซื้อขายกับจีน โดยไม่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพราะที่ผ่านมายังล่าช้าและไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคตกต่ำได้"

นายสวัสดิ์กล่าวว่า ราคายางพาราคงต่ำทำให้กำลังซื้อในภาคเหนือภาพรวมชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจากยังได้พืชเศรษฐกิจชนิดที่ราคายังไม่ตกช่วยพยุงกำลังซื้อเช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังมีภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพียงเล็กน้อย ช่วยกระจายรายได้ให้เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ส่วนการแก้ไขปัญหาการรุกป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังเดินทางกวาดล้างนายทุนที่บุกรุกป่าไม้เพื่อทำสวนยางพารา

เชียงรายโอดขายแต่ยางก้อนถ้วย

ด้านนายสุวิทย์ไหมริประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 5 แสนไร่ และสามารถกรีดยางได้แล้วประมาณ 150,000-200,000 ไร่ โดยชาวสวนส่วนใหญ่จะจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบยางก้อนถ้วย ไม่ใช่ขี้ยาง หรือยางแผ่นดิบเพราะอยู่ไกลแหล่งแปรรูป ขณะนี้ประสบปัญหาอย่างหนัก เพราะราคาตกต่ำ ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 20 บาท แต่ราคาต้นทุนที่แท้จริงของยางก้อนถ้วยอยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

-3-

"เกษตรกรได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นราคาให้สูงขึ้น ที่ผ่านมายังไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ และยังมี การสนับสนุนการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 โดยมีการเปิดจุดรับซื้อเฉพาะที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางที่จังหวัดพะเยา จึงทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ตรงจุด" นายสุวิทย์กล่าวและว่า

สำหรับนโยบายทางคืนผืนป่า คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราหลายร้อยไร่ ส่วนเกษตรกรรายเล็กจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะส่วนใหญ่ปลูกยางพาราในที่ดินที่ถูกกฎหมายที่ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษ ด้านกำลังซื้อภาพรวมของจังหวัดเชียงราย แม้จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ ทำให้ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ แต่ยังมีพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ พืชไร่ เช่น ไม้ผล เป็นต้น

ด้านนายชวลิต สุธรรมวงศ์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรกรและแรงงาน หอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังซื้อของภาคประชาชนเชียงรายลดลง การผลิตยางพาราในเชียงรายเน้นขายเฉพาะยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางเป็นหลัก แต่ไม่ได้แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันเหมือนภาคใต้และภาคตะวันออก ทำให้ขายผลผลิตได้ราคาต่ำ จึงยังจำเป็นต้องพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดี ควบคู่ไปกับการแปรรูปในอนาคต

บึงกาฬจ่อโค่นต้นยางทิ้ง 3,000 ไร่

นายสิริชัย ห่านวิบูลย์พงษ์ กรรมการสมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย จังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬประมาณ 60-70% เริ่มเปิดกรีดยางในฤดูกาลใหม่แล้วแต่มีพื้นที่เปิดกรีดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคายางที่ลดลง รวมทั้งยังมีปริมาณยางที่ค้างสต็อกอยู่เป็นจำนวนมาก จึงไม่ต้องการกรีดเพิ่มในช่วงที่ราคาไม่ดี

ทั้งนี้ บึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน ประมาณ 8.8 แสนไร่ เปิดกรีดได้ 7.4 แสนไร่ จึงทำให้ภาคเศรษฐกิจตอนใต้ได้รับผลกระทบอย่างมาก ประชาชนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้เปิดเทอม มีเกษตรกรจำนวนมากต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพรับจ้างก่อสร้าง กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน อีกทั้งยังมีเกษตรกรที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์จะโค่นต้นยางทิ้งแล้วกว่า 3,000 ไร่

-4-

อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาเรื่องเงินชดเชยไม่เพียงพอ ตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 16,000 บาท จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

"ส่วนใหญ่เกษตรกรกว่า 90% ในจังหวัดบึงกาฬยังขายยางก้อนถ้วยอยู่ ปัจจุบันราคา 30-31 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรค่อนข้างพอใจ แต่สำหรับการแปรรูปเป็นยางแผ่นหรือยางเครปนั้นยังมีน้อย รวมทั้งการแปรรูปเป็นยางแผ่นก็ยังมีต้นทุนสูงกว่าราคาขาย 15-16 บาท ส่วนโรงงานที่รับแปรรูปยางพารานั้นก็มีไม่มากนัก" นายสิริชัยกล่าว

ทั้งนี้ ความหวังของชาวสวนยางในขณะนี้คือ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...ที่กำลังรอประกาศบังคับใช้ หากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารอุตสาหกรรมยางพาราเป็นไปอย่างครบวงจรและเป็นระบบมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจะบูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้ได้จริง และช่วยระบายสต็อกยางในประเทศที่ค้างอยู่กว่า 2.1 แสนตันในขณะนี้ด้วย

เกษตรกรอุดรฯเมินแปรรูปยาง

ด้านนายพยุหศักดิ์ อภิรัตน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุดรธานี (สทย.อุดรธานี) เปิดเผยว่าขณะนี้เกษตรกรทยอยเปิดกรีดยางแล้วตั้งแต่หลังสงกรานต์ โดยอุดรธานีมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 360,826 ไร่ ส่วนการส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปยางพารานั้น เนื่องจาก 97% เป็นยางก้อนถ้วย ซึ่งเกษตรกรมองว่าการผลิตไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับยางแผ่นดิบที่ต้องลงทุนเพิ่มทั้งโรงเรือน เครื่องจักร ไม่สบายเหมือนกรีดยางแล้วส่งขายได้ทันที

-5-

ข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (ตุลาคม 2557) ระบุว่า โรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดอุดรธานีมีทั้งสิ้น 12 ราย ได้แก่ 1.บริษัท กว่างเจิน รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด รับวัตถุดิบยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ 2.บริษัท ชุมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด รับวัตถุดิบยางถ้วย/เศษยางพารา 3.บริษัท ไทยฮั่วยางพารา จำกัด (มหาชน) รับวัตถุดิบยางแผ่นรมควัน 4.บริษัท ไทยอารี รับเบอร์ จำกัด รับวัตถุดิบยางแผ่นดิบ 5.บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด รับวัตถุดิบยางแผ่น

6.บริษัท เรืองอุทัย จำกัด รับวัตถุดิบน้ำยางดิบ 7.บริษัท วงศ์บัณฑิต อุดรธานี จำกัด รับวัตถุดิบยางแผ่นดิบ เศษยาง 8.บริษัท ศรีตรังแอโกล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับวัตถุดิบเศษยางพารา 9.บริษัท สยาม อะกริคัลเจอร์ เทคดิง กรุ๊ป จำกัด รับวัตถุดิบยางแผ่นดิบ 10.บริษัท อิมสยาม อิมพอร์ต เอ็กพอร์ท จำกัด รับวัตถุดิบเศษยางพารา 11.ร้านพงษ์เจริญการเกษตร รับวัตถุดิบเศษยางพารา 12.องค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับวัตถุดิบยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ

20 พ.ค.แก้ปัญหาไล่โค่นต้นยาง

ขณะที่นายพิพัฒน์ ชนินทยุทวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการใด ๆ เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ยางพารา เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านบางส่วนที่ถูกโค่นต้นยางเดือดร้อนมาก จึงต้องมาคุยกันอีกครั้งว่าจะประนีประนอมอย่างไร เพราะนโยบายเบื้องต้นจะต้องดำเนินการกับกลุ่มนายทุนที่รุกป่าก่อน โดยกรมป่าไม้จะเป็นผู้เข้าอายัดและโค่นต้นยาง ส่วน อ.อ.ป. เป็นผู้แปรรูป อย่างไรก็ตาม มีหนังสือให้ร่วมประชุมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกองทัพ ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้ง

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์